

ปกิณกะ

ขอแนะนำให้รัฐจัดองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของทหารกันบ้าง

พลโท ทวี แจ่มจำรัส

กรรมการข้าราชการทหาร (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ในปัจจุบันมีองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายต่างๆ จำนวนมากที่มีชื่อคุ้นหู คั่นตาประชาชนโดยทั่วไป เช่น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ) คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (กคศ) คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (กตร) คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายตุลาการ (กต) คณะกรรมการข้าราชการอัยการ (กอ) ฯลฯ แต่ยังมีคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งซึ่งไม่ค่อยปรากฏเป็นข่าวมากนัก ที่มีความสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนหรืออาจมากกว่ากันที่รับผิดชอบดูแลพิทักษ์สิทธิกำลังพลของทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่มีหน้าที่หลักในการถือและใช้อาวุธเพื่อป้องกันประเทศ คณะกรรมการชุดดังกล่าวเรียกว่า **“คณะกรรมการข้าราชการทหาร”** มีคำย่อว่า **“กขท”**

คณะกรรมการข้าราชการทหาร (กขท) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 นับถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2555 ก็เป็นเวลา 30 ปีเศษมาแล้ว และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ. ดังกล่าวให้ทันสมัยจนสุดท้ายสุดเป็นฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2551) กำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการทหารคณะหนึ่งจำนวนไม่เกิน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีมีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน (ปัจจุบันได้แก่ พลเอก ทะนงศักดิ์ อภิรักษโยธิน) และกรรมการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งจากนายทหารสัญญาบัตรประจำการ ซึ่งเป็นผู้แทนกรมราชองครักษ์ (รองสมุหราชองครักษ์) กองบัญชาการกองทัพไทย (เจ้ากรมกำลังพลทหาร) กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ [ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก เรือ อากาศ (ฝ่ายกำลังพล)] เจ้ากรมการเงินกลาโหม เจ้ากรมพระธรรมนูญ และเจ้ากรมเสมีนตรา เป็นกรรมการและเลขานุการ และจากนายทหารสัญญาบัตรประจำการหรือนอกประจำการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลักราชการ และต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกไม่เกิน 3 คน (เกษียณราชการแล้วเหล่าทัพละคน) โดยให้มีหน้าที่เสนอแนะ และให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการทหารแก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย และตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวง โดยมีการประชุมคณะกรรมการตามระเบียบและวาระที่กำหนดล่วงหน้า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ที่ห้องประชุมสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เรื่องที่พิจารณาและมีมติเพื่อนำมาออกเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของกระทรวงกลาโหม ได้แก่ สิทธิกำลังพลในด้านต่างๆ ของทหารที่แต่งกายในเหล่าทหารบก เรือ อากาศ ทุกสังกัด ทุกระดับหน่วย ทุกชั้นยศ ตั้งแต่ พลทหาร กองประจำการ (ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร ทหารพราน) นักเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม นายทหารประทวน นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นนายพล และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุในตำแหน่งอัตราทหาร รวมกำลังพลที่รับผิดชอบทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมประมาณเกือบ 3 แสนนาย ที่เกี่ยวข้องกับ การแต่งตั้ง การเลื่อนหรือลดตำแหน่ง การย้าย การโอน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การออกจากราชการ การบรรจุ การรับเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษต่างๆ เงินบำนาญ วินัยทหาร ฯลฯ และที่สำคัญได้กำหนดเพิ่มเติมให้บุตรหรือคู่สมรสที่มีได้สมรสใหม่ หรือ บิดา มารดา **ของข้าราชการทหาร และทหารกองประจำการที่เสียชีวิต เนื่องจากการรบหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ อาจได้รับสิทธิในการบรรจุ** หรือ แต่งตั้งเป็นข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ พนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงาน หรือรัฐวิสาหกิจของกระทรวงกลาโหม เพราะเหตุทดแทน ทั้งนี้จำนวนผู้จะได้รับสิทธิเงื่อนไขการได้รับสิทธิการขอบรรจุหรือแต่งตั้งวิธีการบรรจุหรือแต่งตั้ง และการให้ได้รับเงินเดือนในขั้นใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวง

เพราะฉะนั้น **ทหารท่านใด** (รวมถึงผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้องรวมถึงประชาชนทั่วไป ฯลฯ) ในทุกชั้นยศ ของกระทรวงกลาโหมถ้ามี **ปัญหาคับข้องใจหรือข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะใดๆ** เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และสิทธิกำลังพลในด้านต่างๆ ต้องการให้มีการ **ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ทัดเทียมเป็นธรรม** เช่นเดียว

กับข้าราชการประเภทอื่นๆ แล้วขออย่าหนึ่งนอนใจจะเป็นปากเสียง แทนท่าน ให้ส่งเอกสารได้โดยตรงหรือทางไปรษณีย์ไปที่ **คณะกรรมการข้าราชการทหาร** สำนักงานนโยบายและแผนกำลังพล กรมเสนาธิการ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถ.สนามไชย แขวง พระราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 โทร. 0-2222-7189 โทร ทหาร 5-251275 โทรสาร 02-221-7814 หรือ www.mod.go.th

จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง จะได้เป็นข้อมูลในการชี้แจงข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการให้ในโอกาสและเวลาที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารและครอบครัวทุกๆ ท่าน จะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะทางด้านความมั่นคงป้องกันประเทศและพัฒนาประเทศให้แก่ประชาชนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์